

TT	Vị trí	Chức danh nghề nghiệp của tuyển	Phân bộ Khoa Phòng	Số chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
4		Hệ sinh hạng IV V.08.06.16		1	<p>a) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành hồ sơ.</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sau đây, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 27/2015/TT-LT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp hồ sơ.</p>	<p>Thực hiện hướng dẫn sản phẩm, người bệnh, người bệnh và điều trị; Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật thường thường về sản phẩm khoa và chăm sóc sức khỏe. KHHGD Tư vấn và thực hiện các kỹ thuật thường thường về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, người cao tuổi, nam giới, phòng nhiễm khuẩn đường sinh sản và nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; tư vấn phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho thai phụ. Lập kế hoạch quản lý thai nghén, chăm sóc toàn diện sản phụ, sơ sinh, người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch theo sự phân công; Sơ dưng, báo quản, về sinh phẩm trên máy móc, trang thiết bị được phân công; phát hiện những hỏng hóc và đề xuất phương án xử lý kịp thời. Chịu trách nhiệm cá nhân về số được và tài sản được phân công, quản lý; Thực hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe, đến để, nhắc nhở người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện các quy định của đơn vị; Thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu thuộc chuyên khoa.</p>
5	Y tế công cộng	Y tế công cộng hạng III V.08.04.10	Trạm y tế phường	16	<p>a) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Y tế công cộng.</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sau đây, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 27/2015/TT-LT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp công cộng.</p>	<p>- Giám sát về sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động, điều kiện về sinh trường học, tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng nước.</p> <p>- Phụ trách 3 công trình về sinh môi trường, kiểm tra công tác y tế học đường</p> <p>- Thống kê và báo cáo định kỳ, hồ sơ tập huấn sơ cấp cứu</p>
6	Kế toán viên	Kế toán viên 06.031	Phòng Tài chính-kế toán	1	<p>a) Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.</p>	<p>Kiểm tra và truyền số liệu báo cáo và về thành nhân mỗi trú, ngoài trú lên công đồng từ báo cáo và hội theo ngày. Kiểm soát chi phí điều trị ngoại trú, điều trị nội trú của bộ phận tính tiền phí trước khi người bệnh làm thủ tục thanh toán xuất viện; Báo cáo chi tiết, tổng hợp chi phí khám chữa bệnh báo cáo, chế độ báo cáo chi phí, chi phí chi trả nội trú ngoài trú nội; Khóa sổ tiền và xuất hiện lại báo cáo chi phí; Cập nhật các chính sách, chế độ báo cáo chi phí và những quy định mới để phù hợp cho mọi thành viên công nhân; Chuẩn bị hồ sơ thành toán phục vụ công tác giám định lập trang bằng chứng, hàng quý của giám định viên tại bệnh viện; Kiểm tra kết quả giám định; Sơ cấp cứu, sơ cấp cứu đến công việc báo cáo chi phí; Xác minh lại các trường hợp mã thẻ báo cáo chi phí và gửi kèm yêu cầu của báo cáo chi phí; Sắp xếp hồ sơ báo cáo chi phí và hàng ngày và gửi kèm lại trú.</p>